

Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2022, tổ Văn, Sử, Địa Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức tổ chức hoạt động ngoại khóa “Hội thi thiết kế, trình diễn thời trang nhân vật văn học” năm học 2022 – 2023.

Hội thi được xem là một trong những hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của nhà trường, nhằm mang đến một sân chơi lí thú và bổ ích cho học sinh, giúp học sinh vận dụng được kiến thức đã học vào cuộc sống, cảm nhận văn học gần gũi, trực tiếp và sâu sắc; giảm áp lực, căng thẳng trong học tập. Tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh và bổ ích trên tinh thần đoàn kết, trung thực, sáng tạo, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Giáo dục học sinh truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.



Hoạt động ngoại khóa có sự tham gia của thầy Trần Hữu Phước – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; thầy Phạm Huy Thành – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; thầy Bùi Quang Định – Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng với toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh.



Thầy Trần Hữu Phước – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu và động viên khích lệ tinh thần sáng tạo và học hỏi ở các em học sinh.

Chương trình ngoại khóa diễn ra với hai phần chính:

Phần thứ nhất là phần “Trình diễn thời trang văn học”. Các bộ trang phục được thiết kế dựa trên tạo hình của các nhân vật văn được các em mang đến hội thi như Chí Phèo- Thị Nở, Lão Hạc, Mị Châu - Trọng Thủy, Thúy Kiều- Từ Hải, Chử Đồng Tử- Tiên Dung, ... Các lớp đã tận dụng những vật liệu tái chế để tạo nên những bộ trang phục đặc sắc mang tính sáng tạo cao. Bằng sự hồn nhiên đáng yêu và tình yêu đối với các nhân vật các em đã thể hiện rất tốt phần trình diễn của mình.



Một số trang phục được các em học sinh trình diễn tại hội thi.

Phần thứ hai của chương trình ngoại khóa là “Phần thuyết trình” dành cho những 7 đội có những bộ trang phục đặc sắc nhất được Ban giám khảo chọn ra. Trong phần thi này các em đã thể hiện được sự am hiểu về văn học, khả năng trình bày vấn đề thuyết phục và logic.



Các đội thi (7 đội đặc sắc nhất) thuyết trình về trang phục do lớp mình thiết kế.

Sau những vòng thi tranh tài sôi nổi, Ban giám khảo đã chọn ra những đội thi xuất sắc nhất và trao giải: Giải nhất: tập thể lớp 11A1;
Giải nhì: tập thể lớp 11A2;
Giải ba: tập thể lớp 12A3;
Giải khuyến khích: tập thể lớp 10A1 và 12A2.



Các bộ trang phục đạt giải của hội thi (từ trái sang phải: 10A1, 11A2, 11A1, 12A3, 12A2)



Ban giám hiệu nhà trường, Ban giám khảo và giáo viên chủ nhiệm các lớp chụp hình lưu niệm cùng các đội thi xuất sắc nhất.

Ngoài ra chương trình ngoại khóa còn có thêm phần thi cho khán giả và một số tiết mục văn nghệ đặc sắc như : Tiết mục nhảy hiện đại, hát đơn ca Khát vọng, Lời thầy cô,

Hy vọng rằng, thông qua chương trình ngoại khóa các em sẽ có thêm nhiều kỹ năng mềm, biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như cuộc sống . Luôn nêu cao tinh thần gìn giữ, tôn vinh và phát huy giá trị của văn học .

BAN TRUYỀN THÔNG